



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ กรณีการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ และการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างทุกกรณี รวมถึงตำแหน่งที่จะว่างเนื่องจากผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะพ้นจากราชการในกรณีเกษียณอายุหรือกรณีลาออกจากราชการ ให้คณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สป.อว. แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลกรณีการเลื่อนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ชุดที่ ๒ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ได้มีมติให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๒ ราย ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จัดทำเอกสารผลงานตามที่ระบุไว้ในประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พร้อมเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องส่งให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ผลการประเมินบุคคลตามเงื่อนไขในประกาศดังกล่าว หากพ้นกำหนดระยะเวลาการจัดส่งผลงาน และผู้ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่จัดส่งผลงาน จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินผลงาน กรณีวันครบกำหนดจัดส่งผลงานเป็นวันหยุดราชการให้ดำเนินการจัดส่งผลงานในวันทำการวันแรก และในการประเมินบุคคลหากได้ตรวจสอบ หรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลผู้ใดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทราบ เพื่อดำเนินการระงับ หรือยกเลิกการประเมิน

/พร้อม กับ...

พร้อมกับพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณีต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ที่กักท้วง มีเจตนากลั่นแกล้งหรือมีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้รายงานต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการทางวินัยกับผู้กักท้วงต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
 แนบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน ที่ตนเอง ปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน และสัดส่วนที่ปฏิบัติ
๑	นางสาวสุนรัตน์ รียาพันธ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๘ กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสาน เพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๐๗ กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสาน เพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	<b>ผลงาน</b> เรื่องที่ ๑ การบริหารโครงการส่งเสริมกิจการอุทยาน วิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ ผู้ประกอบการในภูมิภาค ด้วยกลไกอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค  เรื่องที่ ๒ การยกระดับและพัฒนาทักษะ ความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากร ภาคอุตสาหกรรม  <b>ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</b> เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการฐานข้อมูล ผู้รับบริการในการใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านกลไกอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค	๙๐ %          ๙๐ %	นายชาญวิทย์ ตรีเดช ๕ % นางสาวพรทิพย์ เพิ่มวรัญญู ๕ %          นายชาญวิทย์ ตรีเดช ๕ % นางสาวพรทิพย์ เพิ่มวรัญญู ๕ %

1๒๖/๒๕๖๗



ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ/สังกัด	ประเมินในตำแหน่ง	ชื่อผลงาน/ข้อเสนอแนวคิด	สัดส่วน ที่ตนเอง ปฏิบัติ	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน และสัดส่วนที่ปฏิบัติ
๒	นางสาวธิรประภา รัตนโชติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๔๑๐ กลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กองส่งเสริมและประสาน เพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๔๓๓ กลุ่มประสานเครือข่าย อว. ในภูมิภาค กองส่งเสริมและประสาน เพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	<b>ผลงาน</b> เรื่องที่ ๑ การศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอ โครงการขนาดใหญ่ผ่านระบบเครือข่าย : กรณี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ บูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย)  เรื่องที่ ๒ การศึกษา วิเคราะห์ และนำเสนอเรื่อง ต่อผู้บริหารระดับสูง: รองปลัดกระทรวง (ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)  เรื่องที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอุทยาน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค  <b>ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนาหรือปรับปรุงงาน</b> เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ ด้าน อววน. สู่การจัดตั้ง อว.จังหวัด เพื่อส่งเสริม การพัฒนาจังหวัดด้วย อววน.	๑๐๐ %  ๑๐๐ %  ๘๐ %	นายวัฒนจักร พุ่มพิเศษ ๒๐ %

17/6/64